



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ปลื้มแผนยกระดับภาคการเกษตรต้นรายได้เกษตรกรทะลุ6หมื่นบาทต่อปี	ไทยรัฐ
2. กยท.โดดอุ้มสวนยางจ่าย3.5พันบาท/ครัวเรือนยกให้ดูแลคนพื้นที่มีผลกระทบเขตอีอีซี	มติชน
3. ขึ้นนโยบายเกษตรกระตุ้น'ฐานราก'	กรุงเทพธุรกิจ
4. Prayut seeks royal approval for Cabinet reshuffle	The Nation
5. ชงงบ2แสนล.พัฒนาเกษตรหวังต้นรายได้	โพสต์ทูเดย์
6. จับตามลสบอ'ผู้ว่าการยาง'ส่อยื้อ	ไทยโพสต์
7. 'ลุงตุ๋'รุกคืบตีกินเงียบ	ไทยรัฐ
8. จั๊ทบทวนโครงการ9101 ผิดกติกา-ทำรัฐเสียหาย	กรุงเทพธุรกิจ
9. คอล้มัน โขลกข่าวตำทุกซ์	ไทยรัฐ
10. จัดวันพระบิดาแห่งฝนหลวงน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9	ไทยโพสต์
11. คอล้มัน กรุงเทพมอนิเตอร์: บอร์ดกยท.ส่งผลสบอ'จีจีช'ถึงมือ'ฉัตรชัย'	กรุงเทพธุรกิจ
12. พ่อเมืองตรังลั่น จัดงบ100ล้าน ช่วยเกษตรกรระดับรากหญ้า..	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับที่ : 21857 หน้า : 8(ขวา)

หัวข้อ : สศก.ปลื้มแผนยกระดับภาคการเกษตรต้นรายได้เกษตรกรทะลุ6หมื่นบาทต่อปี

สศก.ปลื้มแผนยกระดับภาคการเกษตร ต้นรายได้เกษตรกรทะลุ6หมื่นบาทต่อปี

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (แผนฯ 12) กำหนดให้เกษตรกรในปี 2564 ต้องมีรายได้อย่างน้อย 59,000 บาทต่อคนต่อปี แต่จากนโยบายยกระดับพัฒนาภาคเกษตร โดยส่วนหนึ่ง มาจากการส่งเสริมการรวมกลุ่มทำเกษตรแบบแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ทำให้ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้ประมาณ 57,000-58,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งคาดว่าภายในปี 2562 รายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 บาทต่อคนต่อปี สูงกว่าแผนฯ 12แน่นอน “ในช่วงที่มีโครงการรับจำนำ ราคาข้าวพุ่งสูงมากถึงตันละ 15,000 บาท เมื่อไม่มีโครงการแล้วราคาลดลง เหลือตันละ 7,000 บาท แต่ปัจจุบันเกษตรกรยังอยู่ได้ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีรายได้ส่วนอื่นเข้ามา จากนโยบายส่งเสริมภาคการเกษตรต่างๆของรัฐบาลนี้”

สำหรับปีงบประมาณ 2562 งบประมาณกว่า 50% จะใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การส่งเสริมรวมกลุ่มทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามที่กำหนด พัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรที่ดี การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรครบวงจร แผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นอีก.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : กยท.โดดอ้อมสวนยางจ่าย3.5พันบาท/ครัวเรือนให้ดูแลคนพื้นที่มีผลกระทบเขตอีอีซี

วันที่ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14502 หน้า : 1(บนขวา), 7, 8

กยท.โดดอ้อมสวนยางจ่าย3.5พันบาท/ครัวเรือนให้ดูแลคนพื้นที่มีผลกระทบเขตอีอีซี พล.เตรียมของขวัญปีใหม่ ซ้อข้ามปี 14 ธ.ค.60-4 ม.ค.61 ลดราคาลิ้นค้า 20-80% ภาคส่งออกไทยขยายตัวต่อเนื่อง ต.ค.บวกอีก 13%

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

สวนยาง

‘บักตู’สั่งดูแลคนในพื้นที่อีอีซี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ครั้งที่ 3/2560 แถลงภายหลังการประชุมว่า การทำงานครั้งนี้เพื่อนาคตของคนไทย ไม่ได้มุ่งหวังแต่เพียงใน 3 จังหวัดของอีอีซี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เท่านั้น แต่เป็นระยะแรกเพื่อให้ไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเกษตรให้เดินหน้าทั้งเรื่องการผลิต อุตสาหกรรม และการวิจัยพัฒนา วันนั้นก็ได้เร่งรัดเรื่องการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสม

นายกฯกล่าวว่า ได้เน้นไปว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องรายได้ประเทศ ก็ดำเนินการกันไป แต่สิ่งที่ประชาชนอยากรู้คือตัวเองได้ประโยชน์อะไรจากอีอีซี คือได้ด้วยกองทุนต่างๆ ที่บริษัทผู้ประกอบการเข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งจะต้องมีกองทุนดูแลชุมชนโดยรวม จึงสั่งเพิ่มเติมว่าพวกที่อยู่เพิ่มเติมอยู่ใกล้พื้นที่ประกอบการต้องได้รับตามสิทธิ ให้ไปลองคิดว่าคนที่จะได้รับผลกระทบจากการขยายพื้นที่จะดูแลเพิ่มเติมได้อย่างไร ไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่อไปในอนาคต เท่าที่ทราบการสร้างความสำเร็จในพื้นที่เป็นไปได้อย่างดี ในระดับที่น่าพอใจ

แจ่งไม่ยอมใช้กม.พิเศษ

“ในระยะที่หนึ่งนี้เรามีแผนในการพัฒนาใน 5 ปี แต่ในปี 2561 ต้องเกิดเป็นผลขึ้นมาให้เร็วที่สุดในแต่ละโครงการ ซึ่งมีการเสนอมาแล้วหลายร้อยราย เขามีความสนใจจริง ไม่ใช่ไปบิดเบือนกันว่าตั้งไปแล้วเสียเงินเปล่าๆ ไม่มีใครสนใจ ซึ่งความจริงมีเยอะแยะไปหมด บริษัทในประเทศเราก็ไปร่วมทุน โดยสิ่งที่จะเกิดคือในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วของภาคเอกชน เช่น นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เขาได้มีการเอาอุตสาหกรรมใหม่ใส่เข้าไปด้วย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การศึกษาในอีอีซีต้องตรงตามความต้องการของประเทศ โดยขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตอบสนองการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งอีอีซีจะเป็นโครงการนำร่องเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ ในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องการโครงการในลักษณะนี้เช่นกัน

“นอกจากเราจะสร้างงานในพื้นที่แล้ว ยังต้องคำนึงถึงการสร้างมูลค่าโดยอ้อม คือการใช้วัตถุดิบในประเทศของเราเอง เช่น การนำกลับไปทำเชื้อเพลิง และท้ายสุดคือการกำหนดโรคแม่การทำงาน ซึ่งคณะกรรมการอีอีซีทำงานได้อย่างรัดกุม และครอบคลุม อะไรที่เป็นปัญหาผมก็จะปลดล็อกให้ด้วยวิธีทางกฎหมายที่ชอบธรรม จะพยายามไม่ใช้กฎหมายพิเศษ เพราะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ขอให้เป็นการบังคับเพื่อที่จะทำอะไร แต่ขอให้เป็นความร่วมมือ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ส่งออกต.ค.โตพรวด13%

กระทรวงพาณิชย์มีการแถลงภาวะการส่งออกเดือนตุลาคม 2560 โดยนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า การส่งออกเดือนตุลาคม 2560 มีมูลค่า 20,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 13.1% เนื่องจากสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว 9.6% สินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว 13.8% โดยสินค้าหลักที่ขยายตัวดี คือ ยางพารา บวก 23.5% ผักผลไม้ บวก 6.9% โกวแปรรูป บวก 10.5% ยกเว้นข้าว ตดลบ 2.4% รถยนต์ บวก 25.9% คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ บวก 13.4% น้ำมันสำเร็จรูป บวก 42% เป็นต้น ขณะที่ตลาดส่งออกขยายตัวดีทุกตลาด ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ

อาเซียน ทำให้การส่งออกรวม 10 เดือนแรกปีนี้ มีมูลค่า 195,518.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 9.65% เป็นการขยายตัวสูงสุรอบ 6 ปี นับ

จากปี 2554 ที่ขยายตัว 20.35%

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวว่า ในส่วนการนำเข้าเดือนตุลาคม 2560 มีมูลค่า 19,868.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 13.50% ซึ่งเป็นการนำเข้าสูงในทุกกลุ่ม ทั้งทุน วัตถุดิบ เชื้อเพลิง สินค้าอุปโภคบริโภค และอาวอุยหอบปัจจัยและอื่นๆ ทำให้ 10 เดือนแรกปีนี้ นำเข้ารวม 183,072 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 14.61% จึงได้ดุลการค้า 214.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคม และ 10 เดือนแรกได้ดุลการค้ารวม 12,445.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พล.ปรับเป้าทั้งปี9-10%

“มั่นใจทั้งปีนี้แม้ไม่มีอะไรกระตุ้น ส่งออกไทยขยายตัวได้ 8% แน่แน่นอนแล้ว โดยประเมินจากมูลค่าส่งออก 2 เดือนที่เหลือปีนี้ แต่ละเดือนส่งออก 1.85 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ บนสมมติฐานค่าเงินบาท 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ราคาน้ำมันโลก 45-55 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จีดีพีโลกบวก 3.6% แต่ดูจากแนวโน้มกำลังซื้อและเศรษฐกิจโลกเชื่อว่าส่งออกไทยมีโอกาขยายตัวถึง 9-10% หากต่อเดือนส่งออกระหว่าง 1.96-2.07 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ทั้งปีนี้ไทยส่งออกมีมูลค่า 2.35 แสนล้านเหรียญสหรัฐ” นางสาวพิมพ์ชนกกล่าว และว่า ตัวตัวเลขการขยายตัวของการส่งออกของไทยถือว่าน่าพอใจ แม้อาจต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียน เพราะในปีก่อนเกือบทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้นไทยและเวียดนามติดลบต่ำ หลายประเทศจึงมีฐานส่งออกต่ำเมื่อการค้าโลกฟื้นตัวปีนี้จึงมีตัวเลขสูง และยืนยันส่วนแบ่งการส่งออกสินค้าไทยในตลาดโลกไม่ได้ลดลง

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 7

สวนยาง

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวว่า สำหรับแนวโน้มการส่งออกปี 2561 เบื้องต้นเชื่อว่าจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 6% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการค้าโลก ที่ประเมินว่าจะขยายตัวได้ 5-10% แนวโน้มราคาลิ้นค้าเกษตรสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยจากนี้ยังมีปัจจัยที่ต้องจับตา คือ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : กยท.โดดอ้อมสวนยางจ่าย3.5พันบาท/ครัวเรือนยกให้ดูแลพื้นที่ที่มีผลกระทบเขตออีอีช

วันที่ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14502 หน้า : 1(บนขวา), 7, 8

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนธันวาคมนี้ จะช่วยลดแรงกดดันค่าเงินบาทในปี 2561 จากปีนี้มีบาทแข็งค่าขึ้นแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออก คาดการณ์ว่าค่าบาทในปีหน้าจะอ่อนลงอยู่ที่ 34 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และยังคงติดตามความไม่แน่นอนของนโยบายทางการค้าของประเทศคู่ค้า และปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลาง รวมถึงราคาน้ำมัน และภัยธรรมชาติ ซึ่งจะรวบรวมปัจจัยบวกและลบต่อการส่งออกได้ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้าชาติ ยุทธศาสตร์ภาคบริการ และยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก เป็นแนวทางผลักดันการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เชื่อมั่นอุตสาหกรรมรอบ4เดือน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยแพร่ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย เดือนตุลาคม 2560 โดยนายเจน นำชัยศิริ ประธาน ส.อ.ท.กล่าวว่า ได้ทำการสำรวจภาคอุตสาหกรรมไทยจำนวน 1,044 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทุกขนาด อุตสาหกรรม และทุกภูมิภาค โดยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 85.9 ปรับตัวลดลงจากระดับ 86.7 ในเดือนกันยายน 2560 เป็นการปรับตัวลดลงในรอบ 4 เดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่าช่วงเดือนตุลาคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภายในประเทศชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะยอดขายจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) บวกกับได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมหลายพื้นที่ และเดือนตุลาคมยังมีวันทำงานน้อยกว่าเดือนกันยายนด้วย อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า (พฤศจิกายน 2560-มกราคม 2561) อยู่ระดับปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ระดับ 103.3 จากระดับ 102.9

นายเจนกล่าวว่า เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นตามขนาดอุตสาหกรรม พบว่ากลุ่มเอสเอ็มอีความเชื่อมั่นลดลงจากกำลังซื้อในประเทศชะลอตัว ขณะที่รายใหญ่ความเชื่อมั่นดีขึ้นจากการส่งออกขยายตัว สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิตเพื่อการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ผลิตที่เน้นตลาดในประเทศความเชื่อมั่นลดลง ส่วนความเชื่อมั่นรายภูมิภาคพบว่า ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉยงเหนือความเชื่อมั่นลดลงเช่นกัน มีเพียงภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรม

เหล็กกันหนาว และภาคตะวันออกที่เป็นที่ตั้งหลักของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้รับอานิสงส์จากการส่งออก

ปรับกรม.กระทบเชื่อมั่น

นายเจนกล่าวว่า ทั้งนี้ ได้สอบถามผู้ประกอบการถึงปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม พบว่ามีความกังวลสถานการณ์การเมืองในประเทศเพิ่มขึ้น สวนทางกับความกังวลประเด็นอัตราแลกเปลี่ยน สภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่างลดลง โดยประเด็นการเมืองมาจากกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคเอกชนเองก็ติดตามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีตำแหน่งใด และนโยบายจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่าจะปรับ ครม.เมื่อใด จนเลิกลุ้นแล้ว

“แม้เดือนตุลาคมความเชื่อมั่นจะลดลง แต่เชื่อว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ความเชื่อมั่นจะดีขึ้น เพราะเริ่มเห็นสัญญาณราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น ยกเว้นยางพาราที่ภาครัฐกำลังแก้ไข ซึ่งจะมีส่วนกระตุ้นกำลังซื้ออย่างมากแน่นอน ยอดใช้ปูนเดือนกันยายนขยายตัวดีขึ้นจากโครงการรัฐ ขณะเดียวกันยังมีมาตรการช่วยเหลือขยายตลาดเข้ามาเพิ่มเติมด้วย ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงปี 2561แน่นอน” นายเจนกล่าว

‘เลศิวิโรจน์’ขอเวลาฟื้น‘อีอีช’

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายอีอีช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เกี่ยวกับปัญหาการยางตกต่ำว่า ได้สอบถามไปยังนายเลศิวิโรจน์ ไกรวัณนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ถึงรายงานผลการตรวจสอบพฤติกรรมนายอีอีช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. รวมถึงการดำเนินงานของ กยท.ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ หลังจากคณะกรรมการ (บอร์ด) กยท.ได้ส่งรายงานดังกล่าวมายังกระทรวงเกษตรฯตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้เลศิวิโรจน์แจ้งว่าเพิ่งได้รับหนังสือ จึงขอเวลาตรวจสอบรายละเอียดของรายงานดังกล่าวก่อน

“ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯได้รับรายงานการตรวจสอบนายอีอีชจาก กยท.แล้ว แต่ผมยังไม่เห็นรายงานดังกล่าว เพราะอยู่ในขั้นของปลัดกระทรวงเกษตรฯ เมื่อสอบถามไปปลัดรับว่ามีประชุมต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงยังไม่ได้ดูรายงาน

ผมคงต้องให้เวลาปลัดสักกระยะหนึ่งในการตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้ผมคงไม่สั่งการหรือทุบโต๊ะรวบรัดตัดสินใจอะไรไม่ได้ เพราะตามระเบียบถือเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงที่จะต้องส่งเรื่องเข้ามา อย่างคำสั่งให้ประธานบอร์ด กยท.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายอีอีชก็ต้องสั่งการผ่านปลัดกระทรวงต่อไปยัง กยท. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯไม่ได้มีอำนาจที่จะทำอะไรโดยพลการ” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

นายเลศิวิโรจน์ ไกรวัณนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า เพิ่งได้รับรายงานเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 21 พฤศจิกายน จึงยังไม่มีโอกาสได้อ่านรายงาน เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สรุปรายงานดังกล่าวเสนอตนให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะเสนอให้ พล.อ.ฉัตรชัยพิจารณาต่อไป

กยท.เปิดแผนปี61เพิ่มใช้ยาง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า จากการบูรณาการของภาครัฐในการนำร่องนำยางพาราไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 มีการนำยางพาราไปใช้แล้วตามแผนของแต่ละกระทรวง เป็นน้ำยางข้น 22,321.54 ตัน และยางแห้ง 2,953.16 ตัน รวมงบประมาณกว่า 16,925 ล้านบาท เช่น การซ่อมแซมและปรับปรุงถนนบนคันคลองและถนนทางเข้าห้วงงาน ฝ่ายยาง แผ่นยางพาราปูคอกโคนม บล็อกยางปรับปรุงถนนผิวทาง ที่นอนและหมอนยางพาราปูยางสระเก็บน้ำ สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล และยางล้อ เป็นต้น ปี 2561 จะยังสานต่อ นโยบายโดยรัฐจะใช้น้ำยางข้น 9,916.832 ตัน และยางแห้ง 1,132.390 ตัน รวมงบประมาณกว่า 11,589 ล้านบาท ซึ่งปริมาณส่วนใหญ่จะใช้สนับสนุนงานตามภารกิจของกระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรฯจะเน้นแก้ไขระบบการจัดการน้ำเป็นหลัก

“กรณีนำยางพาราไปใช้ทำถนนที่ได้รับรองมาตรฐานแล้ว ได้แก่ ถนนลาดยางมะตอยผสมยางพาราชนิดผสมร้อน ใช้ยางประมาณ 3.6 ตันยางแห้งต่อ กม. (ถนนกว้าง 12 เมตร) ถนนพาราเลสซีล ใช้ยางประมาณ 0.54 ตันยางแห้งต่อ กม. (ถนนกว้าง 12 เมตร) ล้อตุ๊ก มีถนนพาราซอยซีเมนต์ ใช้ยางพารา 8.12 ตันต่อถนน 1 กม. (กว้าง 10 เมตร) อยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ซึ่ง กยท.ได้สนับสนุนทุนในการทดสอบเพื่อออกการรับรองมาตรฐาน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : กยท.โตอึดมั่นสวนยางจ่าย3.5พันบาท/ครัวเรือนยกให้ดูแลคนพื้นที่มีผลกระทบเขตอีอีซี

วันที่ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14502 หน้า : 1(บนขวา), 7, 8

คาดว่าในเดือนเมษายน 2561 จะสามารถเข้าสู่กระบวนการนำไปใช้จริง จะเพิ่มทางเลือกในการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้อย่างพาราได้เพิ่มมากขึ้น” นายณกรณ์กล่าว

นายณกรณ์กล่าวว่า ภาครัฐยังสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ เพื่อช่วยอุดหนุนยางพาราเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน มีผู้ประกอบการได้รับอนุมัติสินเชื่อไปแล้วกว่า 8,887 ล้านบาท โดยรัฐอุดหนุนดอกเบี้ยประมาณ 266 ล้านบาท/ปี ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 35,550 ตัน/ปี และล่าสุดมี 44 บริษัทเป็นตัวแทนจากผู้ผลิต สหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ สนใจแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา กยท.จะหาลาดเพื่อให้เกิดการเจรจาซื้อขายเปิดตลาดในต่างประเทศ

กยท.ชงช่วยสวนยาง3.5พันบ./ครัว

แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายในสิ้นปีหน้า กยท.เตรียมเสนอแผนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำต่อออร์ดี กยท.ที่มี พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานบอร์ด กยท.พิจารณา โดย กยท.จะเสนอให้เงินสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศครัวเรือนละ 3,500 บาท โดยชาวสวนยางที่ได้รับเงินจะต้องเข้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง นำเงินส่วนนี้ไปปลูกผักหรือทำสวน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางลดรายจ่ายในช่วงที่ราคายางตกต่ำ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. โดยปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 150,000 ครัวเรือน

สศก.ปรับแผนเพิ่มรายได้เกษตรกร

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (แผนฯ 12) กำหนดให้รายได้เกษตรกรปี 2564 ทำได้อย่างน้อย 59,000 บาท ต่อคนต่อปี แต่จากนโยบายยกระดับพัฒนาภาคเกษตร โดยส่วนหนึ่งได้ส่งเสริมการทำให้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาและจะขยายมากขึ้นในปีงบประมาณ 2562 สร้างความพร้อมรองรับการเกษตร 4.0 จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น โดยตั้งเป้าที่ 60,000 บาทต่อคนต่อปี สูงกว่าแผนฯ 12 จากปัจจุบันมีรายได้ประมาณ 57,000-58,000 บาทต่อคนต่อปี “ในช่วงที่มีโครงการรับจำนำ ราคาข้าวพุ่งสูงมากถึงตันละ 15,000 บาท ปัจจุบันเมื่อไม่มีกา

บาทเท่านั้น ซึ่งหมายถึงรายได้เกษตรกรลดลง แต่เกษตรกรยังอยู่ได้ แสดงว่าเกษตรกรมีรายได้ส่วนอื่นเข้ามาที่เป็นผลจากการส่งเสริมของรัฐบาลชุดปัจจุบัน และแนวโน้มเกษตรกรจะมีการพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ” นายวิณะโรจน์กล่าว

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรฯวางแผนของงบประมาณที่ 2.2 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้กว่า 50% จะใช้ขยายในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในหลายโครงการที่ทำอยู่ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ สมาร์ทฟาร์มเมอร์ จัดที่ดินทำกินในเขตสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ที่ยึดคืนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ แผนดำเนินการทางด้านน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทานจะพิจารณาอีกครั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ตั้งสำนักบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งงบประมาณกว่า 50-60% ของกรมชลประทานจะถูกรับจัดการโดยสำนักฯนี้ ซึ่งต้องหารือร่วมกันอีกครั้ง

ธ.ค.คลังเคาะมาตรการแก้จน

ที่กระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้เศรษฐกิจมหภาคโดยรวมดูดี แต่มีความท้าทายของรัฐบาลที่ประกาศออกมาว่าตั้งแต่ต้นจนถึงปีหน้าเป็นปีแห่งการดูแลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งการ

ให้กระทรวงการคลังช่วยดูแลมาตรการในการทำให้คนลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หลุดพ้นจากความยากจน ซึ่งถือเป็นเฟส 2 มีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง มีแนวทางเบื้องต้นแล้ว เช่น มิติต่างๆ ที่ต้องการเห็นในมาตรการชุดนี้จะต้องมีอะไรบ้าง รวมถึงการขอความเห็นจากกระทรวงต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการเหล่านี้

นายสมชัยกล่าวว่า สำหรับเฟส 2 จะมีข้อสรุปในเดือนธันวาคมนี้ จะเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน มีความตั้งใจให้กลุ่มลงทะเบียน 11.4 ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน โดยการเพิ่มโอกาสในด้านต่างๆ เช่น โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โอกาสในการฝึกอบรมอาชีพ โอกาสในการศึกษา โอกาสในการมีงานทำ หรือโอกาสในการเป็นเจ้าของหรือเข้าถึงปัจจัยสี่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทั้ง 11.4 ล้านคนจะทยอยจนทั้งหมดในปีหน้า อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศหลายปี

ชังใจช่วยคนจนก่อน-หรือจว.ก่อน

นายสมชัยกล่าวว่า เมื่อมีแผนแก้ไขปัญหาความยากจนแล้ว ต้องมาดูว่าจะช่วยคนกลุ่มไหนก่อน เช่น จะช่วยกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดก่อนไหม หรือจังหวัดที่จนที่สุดก่อน โดยการนิยามคนที่อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือ จะกำหนดเป็นเงื่อนไข 21 ข้อ เช่น เป็นหนี้ นอก ระบบ เป็นคนชรา คนพิการ ไม่มีที่อยู่อาศัย การศึกษาต่ำ ซึ่งกระทรวงการคลัง จะต้องหาหรือมาตรการช่วยเหลือกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงาน ศึกษาธิการ อุตสาหกรรม พาณิชย์ สภาอุตสาหกรรม ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ และรวมถึงตลาดทุน ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือคนอย่างไร

นายสมชัยกล่าวว่า ในช่วงปีนี้ถึงปีหน้า จะในช่วงถึงปัญหาหากเหง้า คือ ปัญหาโครงสร้างความยากจนมากขึ้น เน้นแก้ปัญหาคนในระดับรากหญ้า และเน้นการดูแลฐานะการคลังของรัฐบาล จะพยายามส่งสัญญาณการจัดทำงบประมาณสมดุลในระยะปานกลางและระยะยาว เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งรัดให้ทำ แผนทำงานสมดุล ให้ประชาชนทราบ โดยให้ทำแผนงบสมดุลในระยะปานกลาง 5 ปี หรืออาจเป็นระยะยาวภายใน 10 ปี “ต้องมองไปข้างหน้า ซึ่งในปีสองปีอาจยังทำงานสมดุลไม่ได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการที่จะส่งสัญญาณว่าเมื่อเศรษฐกิจสามารถเติบโตด้วยภาคเอกชนเป็นหลักแล้ว รัฐบาลควรอยู่ข้างหลังมากกว่า การใช้งบขาดดุลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่น่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเท่าไรในขณะที่เอกชนสามารถนำพาเศรษฐกิจได้ดีแล้ว” นายสมชัยกล่าว

พล.เตรียมของขวัญปีใหม่

ที่กระทรวงพาณิชย์ นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน โดยเน้นเรื่องการลดภาระค่าครองชีพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยให้กรมการค้าภายในเป็นผู้ดำเนินการซึ่งได้รับแจ้งว่า ได้ประสานผู้ผลิตสินค้า สมาคมการค้า และผู้ประกอบการค้าปลีก จัดแคมเปญลดราคาสินค้าข้ามปี 20-80% ในชื่อ “รวมใจ เพิ่มสุข ช้อปสนุก ลดรับปีใหม่” ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม-4 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ได้ดึงเอสเอ็มอีและระดับท้องถิ่นเข้าร่วมจัดแคมเปญมากขึ้น ทั้งร้านค้าชุมชน ห้างท้องถิ่น และผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัด เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและเงินสู่ระบบฐานรากโดยตรง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : กยท.โดดอุมสวนยางจ่าย3.5พันบาท/ครัวนายกให้ดูแลคนพื้นที่มีผลกระทบเขตอื้อซี

วันที่ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14502 หน้า : 1(บนขวา), 7, 8

“นโยบายปีหน้าจะเน้นเพิ่มรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น กิจกรรมที่จัดทำมุ่งในเรื่องนี้ เช่น ข้าว จะเปิดตลาดกลางซื้อขายข้าวสารนำร่อง 2 แห่งไม่ไกลกลางปีหน้า ทำให้การส่งออกข้าวไทยคงยอด 9-10 ล้านตันได้ จากปีนี้น่าจะมีการส่งออกข้าวได้เกิน 11 ล้านตัน เน้นเพิ่มการจัดอบรมและใช้อี-คอมเมิร์ซในการเชื่อมโยงและสร้างความเข้มแข็งในผู้ผลิตและผู้ค้ามากขึ้น” นางอภิรดีกล่าว

ถอดที่นั่งเอ็มอาร์ที่รับฟังได้

ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม ได้เดินทางมาร่วมประชุมกับ รฟม. เรื่องมาตรการทดลองถอดที่นั่งบางส่วนในขบวนรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที่ สายสีน้ำเงินจำนวน 1 ขบวน เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของการใช้บริการ นายรณชิต เข้มสอาด ที่ปรึกษา รักษาการรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รฟม. เปิดเผยกายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า หลังจากรับฟังคำชี้แจงจาก บีอีเอ็ม รับฟังได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาจากการที่จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที่ สายสีน้ำเงินได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบีอีเอ็มพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยระบายผู้โดยสารในช่วงโมงเร่งด่วน เช่น การเพิ่มจำนวนพนักงานให้บริการที่สถานีมากขึ้น การปรับรูปแบบการเดินรถให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดแคมเปญส่งเสริมสำหรับผู้โดยสารที่ปรับเวลามาใช้บริการเข้าชั้ก่อนเวลา 07.00 น. กระทั่งมาถึงมาตรการปรับปรุงห้องโดยสารในขบวนรถไฟฟ้าโดยถอดที่นั่งบางส่วน พร้อมทั้งเพิ่มราวจับ

สั่งบีอีเอ็มประมวลผลอีกรอบ

“การปรับปรุงห้องโดยสารโดยถอดที่นั่งบางส่วน เป็นการทดลองดำเนินการเช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ดำเนินการแล้ว เพื่อให้ผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนสามารถโดยสารรถไฟฟ้าได้เร็วขึ้น วิธีการนี้จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น 10% แต่ยังคงเหลือที่นั่งเพียงพอสำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็น เช่น ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ักกษุสงฆ์ เป็นต้น” นายรณชิตกล่าว และว่า ระหว่างการทดลองถอดที่นั่ง บีอีเอ็มจะศึกษาวิเคราะห์ผลจากการทดลอง พร้อมเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ใช้บริการ และจะนำผลการทดลองดังกล่าวมาหารือกับ รฟม.อีกครั้ง เพื่อกำหนดมาตรการดำเนินการชั่วคราวที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสารต่อไป

นายรณชิตกล่าวด้วยว่า บีอีเอ็มมีแผนแก้ไขปัญหาคความแออัดอยู่แล้วโดยดำเนินการจัดซื้อรถไฟฟ้าเพิ่มจำนวน 35 ขบวน ซึ่งอยู่ระหว่างการผลิต คาดว่าจะจัดส่งได้ในช่วงปลายปี 2561 และจะเริ่มทยอยให้บริการได้ประมาณต้นปี 2562 ทั้งนี้ รฟม.ได้กำชับให้บีอีเอ็มเร่งดำเนินการส่งรถใหม่มาให้บริการโดยเร็วที่สุด พร้อมกำชับระหว่างรอรถขบวนใหม่ บีอีเอ็มต้องดำเนินการหาแนวทางบรรเทาปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้โดยสารและประชาชนมีข้อเสนอนะสามารถส่งข้อเสนอแนะและความเห็นผ่านสื่อออนไลน์ของ BEM หรือศูนย์บริการข้อมูลโทร 0-2624-5200 รวมทั้งสอบถามข้อมูลและติดตามข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือโทร 0-2716-4044



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : ขึ้นนโยบายเกษตรกระตุ้นฐานราก

วันที่ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 10655 หน้า : 6(ขวา)

ขึ้นนโยบายเกษตรกระตุ้น‘ฐานราก’

กรุงเทพธุรกิจ • “สศก.” ระบุ ดัชนีรายได้เกษตรกร รอบ 10 เดือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.98% คาดแนวโน้มทั้งปีดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลผลิตเกษตรที่เพิ่มขึ้นมั่นใจ นโยบายขับเคลื่อนเกษตร กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ดันรายได้เกษตรกรขยายตัวต่อเนื่อง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมรายได้เกษตรกรสะท้อนจากดัชนีรายได้เกษตรกรในรอบ 10 เดือน ปี 2560 (ม.ค.-ต.ค. 2560) อยู่ที่ระดับ 156.50 เพิ่มขึ้น 7.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ต.ค.2559) เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.69 % โดยสินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง ยางพารา และผลไม้

โดยภาพรวมรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนมาตรการภาคการเกษตรต่างๆ ตามนโยบายยกระดับ

การพัฒนาเกษตรกร ของพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการกระตุ้นความเป็นอยู่ของเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก สะท้อนจากรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง

อาทิ โครงการส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้รูปแบบประชารัฐ การจัดทำแผนบริหารจัดการการผลิตตลาดข้าวครบวงจร เกษตรแบบแปลงใหญ่ และการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแผนที่ Agri-Map ซึ่งทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการเพาะปลูกในภาคเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสินค้าเกษตรอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับแนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรทั้งปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเป็นผลจากผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญที่เพิ่มขึ้นเช่น ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ นอกจากมาตรการต่างๆ ที่ได้กล่าว

ในเบื้องต้น แผนการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพในปีนี้ได้ส่งผลให้การเพาะปลูกทำได้มากขึ้นและยังมีน้ำต้นทุนเหลือมากพอสำหรับการทำเกษตรในฤดูแล้งปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ภาคเกษตรในปีหน้ายังคงขยายต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน ต.ค. 2560 มีค่าที่ 128.39 ลดลง 2.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลงคือ ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น และภาวะการค้ายังชะลอตัวต่อเนื่อง ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากภาวะการค้ายังชะลอตัวและสต็อกน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง และ สุก ราคาลดลงเนื่องจากภาวะฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคชะลอตัว แต่ยังมีสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม

Prayut seeks royal approval for Cabinet reshuffle

THE NATION

PRIME MINISTER General Prayut Chan-o-cha yesterday confirmed that the new Cabinet list had been forwarded for royal endorsement.

On Friday, the prime minister said he had finalised the fourth Cabinet reshuffle of his government and that the list was in the process of seeking royal endorsement. The matter was expected to be settled by next month, he had said.

On Tuesday, he was quoted as saying at the Cabinet meeting that the ministerial reshuffle was "nothing personal", but all about work efficiency.

Government Spokesperson Lt-General Sansern Kaewkamnerd quoted Prayut as saying that the reshuffle was to enable utmost efficiency of his Cabinet's performance. The PM urged those losing out in the reshuffle not to feel any hurt. If that were the case, he said, he would feel it the most since he was the one who had to make the decisions on who should leave and who

should stay, the spokesman added.

His ministers so far have no idea about the new list. Deputy prime minister Wissanu Krea-ngam said on Monday that he was not aware to what extent Prayut had reshuffled the Cabinet, adding that he wasn't even aware if he would be in the new line-up.

Another deputy prime minister, General Prawit Wongsuwan, said yesterday that his decision to continue working in the Cabinet would be dependent on his health.

Prayut said last Friday that his senior military senior classmates such as Prawit and Interior Minister General Anupong Paochinda, as well as his close friend Agriculture and Cooperatives Minister General Chatchai Sarikulya, would remain in the Cabinet. He also said that the number of military officers exiting the Cabinet would be more than those being inducted.

A source said former Interior permanent secretary Krisda Boonrat would take the top post at the Agriculture Ministry, while former reformer Wiwat Salyakamthorn would be his deputy minister. Wiwat has long been known in his educational work for his adoption of HM the late King Bhumibol Adulyadej's Self Sufficiency Theory. Chatchai, meanwhile, would be compensated with the deputy prime minister post, the source said.

ชงงบ2แสนล. พัฒนาเกษตร หวังดันรายได้

โพสต์ทูเดย์ - “บิ๊กฉัตร” เชนงบปี 2562
กว่า 2.2 แสนล้าน ชับเคลื่อนแผน
พัฒนาเกษตรกร ชัยบรายได้ 6 หมื่น/
คน/ปี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตร
เตรียมจัดทำเสนอของบประมาณปี 2562
วงเงิน 2.21 แสนล้านบาท เพื่อดำเนิน
การตามนโยบายพัฒนาเกษตรกร แบ่ง
เป็น 4 ด้าน คือ งบบูรณาการประมาณ
1.2 แสนล้านบาท งบรายจ่ายพื้นที่ 3.1
หมื่นล้านบาท งบรายจ่ายภารกิจ 3.9 หมื่น
ล้านบาท งบรายจ่ายบุคคลภาครัฐ 2.7
หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้
เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรไม่น้อย
กว่า 6 หมื่นบาท/คน/ปี จากเป้าหมาย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 12) ตั้งเป้าว่าในปี 2564 เกษตรกร
จะมีรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร
ไม่น้อยกว่า 5.9 หมื่นบาท/คน/ปี

สำหรับงบประมาณจะนำไปใช้ใน
เรื่องการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร เรื่อง
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริม
การเพาะปลูกโดยแผนที่ ศักยภาพการ
เกษตร หรือ อกริแมป (Agri-Map) และ
การพัฒนาเกษตรไปสู่อินเทอร์เน็ต 4.0 ที่
จะใช้เครื่องจักรกล และจะทดลองใน
บางแปลงใช้เครื่องมืออัจฉริยะทั้งหมด
ไม่ใช่แรงงานมนุษย์ ■

จับตาผลสอบ'ผู้ว่าการยาง'ส่อยื่น

กรุงเทพฯ ● เมื่อวันพุธ พล.อ.ฉัตรชัย สุริกุลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้สอบถามไปยัง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงถึงรายงานผลการตรวจสอบพฤติกรรมการดำเนินงานของ กยท.ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ หลังจากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ส่งรายงานดังกล่าวมายังกระทรวงตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่ง นายเลิศวิโรจน์ได้ให้คำตอบว่าเพิ่งได้รับหนังสือในช่วงเย็นของวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และในตลอดทั้งวันของวันที่ 22 พฤศจิกายนก็มีประชุมทั้งวัน จึงขอเวลาตรวจสอบรายงานดังกล่าวก่อนว่าได้จัดทำรายละเอียดและตรวจสอบครบถ้วนตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนยางหรือไม่

“ผมขอยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้รับรายงานการตรวจสอบนายอี๊ชจาก กยท.แล้ว แต่ขณะนี้ผมยังไม่เห็นรายงานดังกล่าว เพราะอยู่ในชั้นของปลัดกระทรวง ซึ่งผม

ก็ได้สอบถามไปแล้ว แต่เนื่องจากมีประชุมต่อเนื่องทั้งวันจึงยังไม่ได้ดูรายงานดังกล่าว ผมคงต้องให้เวลาปลัดสักกระยะหนึ่งในการตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าครบถ้วนหรือไม่ก่อนเสนอขึ้นมาให้ผม ทั้งนี้ผมคงไปสั่งการหรือทบทวนไว้รวบรัดตัดสินใจไม่ได้ เพราะตามระเบียบถือเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงที่จะต้องส่งเรื่องเข้ามา อย่างคำสั่งให้ประธานบอร์ด กยท.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายอี๊ช ก็ต้องสั่งการผ่านปลัดกระทรวงต่อไปยัง กยท. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีอำนาจที่จะทำอะไรโดยการ” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

ด้านนายเลิศวิโรจน์กล่าวว่า เพิ่งได้รับรายงานในช่วงเย็นของวันที่ 21 พฤศจิกายน จึงยังไม่มีโอกาสได้อ่านรายงาน เนื่องจากตลอดทั้งวันตนเองปฏิบัติภารกิจนอกกระทรวงยังไม่มีเวลาว่างได้อ่าน เบื้องต้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่สรุปรายงานดังกล่าวเสนอตนเองให้เร็วที่สุดแล้ว ก่อนที่จะเสนอให้ พล.อ.ฉัตรชัยพิจารณาต่อไป.

'ลุงตู่' รุกคืบตีกินเจียบ



ใครยังมีแค่จิตตั้งใจทำงาน ก็ต้องยกให้ว่า “จิตแข็ง” มากๆ
ท่ามกลางสถานการณ์ปรับ ครม.ที่ยัง “แห้งเต้ง” ในบรรยากาศหวิวๆแบบที่ “นายกฯ ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้า คสช. ได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซ้ำอีกรอบ

การปรับ ครม.ครั้งนี้ ไม่ใช่รู้สึกไม่ดีกับรัฐมนตรีคนไหนคนใด เพียงแต่มีความจำเป็น ต้องปรับ เพื่อให้การทำงานเกิดความจับใจ มีประสิทธิภาพสูงสุด ฉะนั้นใครอยู่ ใครถูก ปรับออกไป อย่าเสียใจหรือน้อยใจ

นายกฯ รู้สึกเสียใจมากกว่าทุกคนเพราะต้องรับผิดชอบความจำเป็นในการปรับก็ต้องปรับ ทำใจรับสภาพล่วงหน้า แต่ลั่นว่าหยาจะออกที่ใคร เรื่องของเรื่อง ถึงวันนี้มีคนที่ได้รับการการันตีจากปาก “ลุงตู่” แค่ 3 คน คือ “พีใหญ่” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม กับ “พีรอง” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ยังอยู่ และ “เพื่อนรัก” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและ สหกรณ์ ยังอยู่ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน

ที่เหลือก็อยู่ในไผ่ ครม. มั่วตามหน้าสื่อที่เปลี่ยนโยกกันรายวัน
ล่าสุด “บิ๊กตู่” ยืนยัน ได้ส่งรายชื่อ ครม. ขึ้นทูลเกล้าฯ ตามกระบวนการแล้ว แนวโน้ม กงชัดเจนเร็วๆนี้

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางข่าวการปรับ ครม.ที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของสื่อกระแสหลักและผู้คนทั่วไป มันก็มีมุมที่จับทางได้ว่า รัฐบาลกำลังเดินหน้าสะสมแต้มทางการเมือง ตีกินเจียบอยู่ตลอดเวลา

อย่างล่าสุดที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้การเลหะแห่งชาติจัดทำโครงการอาคารเช่า สำหรับผู้มีรายได้น้อยใน 3 พื้นที่ คือ จังหวัดสมุทรสาคร เชียงใหม่ และนครสวรรค์ ในอัตรา ค่าเช่า 1,700-2,800 บาทต่อเดือน

เหมือนจะเป็นเรื่องงานจุดเล็กๆ แต่ผลตอบแทนของรัฐบาลที่ย้อนกลับมาจับต้อง

ได้ ในรูปของคะแนนความพึงพอใจของประชาชนคนรายได้น้อย ฐานใหญ่ของประเทศ ที่จะไหลมาเป็นฐานต้นทุน

“คุณแต้ม” ให้นายกฯลุงตุ๋ ในการสู้กับแรงเสียดทาน

และตามรูปการณ์ยังเป็นยุทธศาสตร์เชื่อมโยงต่อเนื่อง ตามท้องเรื่องที่น่ายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกฯ หัวหน้าที่ทีมเศรษฐกิจ เตรียมอัดฉีดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานราก ดึงงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะปลดล็อกให้มีการเลือกตั้ง ทั้งหมดทั้งปวง จุดมุ่งหมายมันมุ่งไปที่การมัดจำแต้มรากล้วยาล้างหน้า

สันสะเทือนฐานของนักการเมืองยี่ห้อเดิม

ตามจังหวัดสถานการณ์ที่ล่อไปกับสัญญาณผ่าน “6 คำถาม” แหลมๆของ “ลุงตุ๋” ที่แบะท่าประกาศสนับสนุนพรรคการเมือง เพื่อมาเบียดแย่งพื้นที่กับนักการเมืองหน้าเดิมๆ

เสริมทีม “ลุงตุ๋” ประกันความซัวร์ในการเบ็ดอำนาจหลังเลือกตั้ง

ในจังหวัดที่จับกระแสความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง “ลายพราง” ก็มีการกระจายกำลังแบ่งป้อมค่ายลุยเจาะฐานภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ พร้อมๆกับการทำโพลสำรวจแบบเจาะลึก โดยฝ่ายความมั่นคงทั้งทหาร ตำรวจ และมหาดไทย

โอกาสที่พรรคใหม่จะสอดแทรกพรรคเก่า มีช่องมากขึ้นเรื่อยๆ

ขณะที่กระแสก็เริ่มเร็ว ตามเค้าที่นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง “เคาะกะลา” บรรยากาศขณะนี้พร้อมที่จะมีการเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ก็ต้องมีการปลดล็อกระดับหนึ่ง

ซึ่งจริงๆเลนนักเลือกตั้งอาชีพขยับแข่งวอร์มอ์พกันล่วงหน้านานแล้ว โดยแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปลดล็อกของ คสช.

แต่มันอยู่ที่การจัดทัพสู้ศึกต่างหาก

ตามเงื่อนไขที่พรรคประชาธิปัตย์ก็อึดอัดกับชื่อของ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ที่เป็นสินค้าค้างสต็อก ขายไม่ออก โอกาสแพ้ซ้ำซาก ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวที

อยากเปลี่ยนก็ติดที่ยี่ห้อ “ชวน หลีกภัย” ถือหางการันตีศิษย์รัก หนีไม่พ้นการหักลำ สุดท้าย “ลุงก้านัน” สุเทพ เทือกสุบรรณ ก็คงต้องนำทัพ กบปส.ออกไปตั้งป้อมค่ายเอง

ขณะที่ฝั่งเพื่อไทยเจอโจทย์ยากกว่านาที่นี้ “นายใหญ่” ตัดสินใจลำบากจะมอบธงให้ใคร ในสถานการณ์ที่รู้แล้วว่า สงครามรูปแบบเดิม ผูกปีแพ้ มีแต่ทำให้เจอชะตากรรมสาหัสขึ้น

แม้ทัพคนใหม่คงต้องถ่วงถ่วงให้ดี

เบื้องต้นชื่อขั้วนอนอยู่ที่ “เจ็ทน้อย” คุณหญิงสุดาวรัตน์ เกษราพันธุ์ เจ้าแม่เมืองกรุง เบียดกลับทีมงาน “เจ็ทแดง” นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ที่ออกแรงดันสามมี อดีตนายกฯสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ใ้กลับมาก้ามมือ แต่งานยากก็คือ ต้องรีแบรנדตั้ง ล้างคราบเสื้อแดงก่อน.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน

จีทีทบทวนโครงการ 9101 ผิดกติกา-ทำรัฐเสียหาย

กรุงเทพธุรกิจ ● สดง.จี “ฉัตรชัย”

ทบทวนโครงการ 9101-หลังพบ ต้นทุนสูง ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ อาจสร้างความเสียหายต่อรัฐ

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ระบุว่านายศรีพงศ์ อุดมสินานนท์ ผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบพิเศษภาค 4 ปฏิบัติ ราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ได้ส่งผลการตรวจสอบทุจริต โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืนถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ระบุการดำเนิน โครงการไม่สอดคล้องวัตถุประสงค์ และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ จึงขอ พล.อ.ฉัตรชัย ตรวจสอบข้อเท็จจริง และทบทวนการอนุมัติโครงการ หรือการดำเนินโครงการ 9101 และทั้ง โครงการอื่นๆ ในลักษณะเช่นเดียวกัน

พร้อมทั้งกำชับหน่วยงาน ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลและผู้ที รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบแบบแผนของ ทางราชการที่กำหนดโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ และให้แจ้งผลการ ดำเนินการพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผลการตรวจสอบกรณี การดำเนินโครงการ 9101 ในอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560 ผลการตรวจสอบสามารถสรุปได้ ดังนี้ 1.กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชนเสนอ โครงการที่มีสัดส่วนการจ้างแรงงาน ไม่น้อยกว่า 50% ของวงเงินงบประมาณ สนับสนุน และบางโครงการมีสัดส่วน การจ้างแรงงานสูงถึง 80% โดยไม่มี

รายละเอียดปริมาณงานที่ชัดเจน

เมื่อพิจารณาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และวัตถุดิบในการดำเนิน โครงการตามแผนปฏิบัติงานและ ค่าใช้จ่าย พบว่า มีสัดส่วนการจ้าง แรงงานไม่สอดคล้องกับต้นทุนและ กิจกรรมโครงการ ประกอบกับเมื่อ ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นกลุ่มเกษตรกร หรือชุมชนได้จำหน่ายผลผลิตของ โครงการในราคาต่ำกว่าต้นทุนมาก

2.กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชน ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนิน โครงการบางกลุ่มฯ เสนอโครงการ ที่ต่อยอดจากโครงการอื่นที่มีการ ดำเนินโครงการในลักษณะคล้ายคลึง กัน และมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพิ่มเติม แต่เมื่อดำเนินโครงการเสร็จสิ้น กลับจำหน่ายสินค้าของกลุ่มในราคา ต่ำกว่าต้นทุน และจำหน่ายสินค้า ได้เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอับ การดำเนินกิจกรรมโครงการ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และ ไม่คุ้มค่าต่อเงินงบประมาณที่ลงทุน

3.คณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ โครงการในกิจกรรมที่มีมาตรฐาน ควบคุมการผลิตสินค้าก่อนนำออก จำหน่าย กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชน ที่เสนอโครงการไม่ได้รับใบอนุญาตให้ ผลิตสินค้าประเภทดังกล่าวทำให้ ไม่สามารถแข่งขันราคาในท้องตลาดได้

อีกทั้งในการดำเนินโครงการ กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชน ได้จำหน่าย ผลผลิตในราคาต่ำกว่าต้นทุน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการ กลุ่มเกษตรกรหรือชุมชน ของตนเอง เนื่องจากการดำเนิน โครงการโดยไม่คำนึงความต้องการ ของท้องตลาด



การเร่งรัดใช้ยางพาราใน
ประเทศมาทำถนนใหม่
ซ่อมถนนเก่า สามารถเปิด
ประมูลจัดซื้อจัดจ้างได้

“บุญใจ” เจ้าเวรโลกข่าว ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560..... ■ ยางราคาร่วง ชาวสวนยางน้ำตาเลือด เรียกร้อง ผู้ที่เกี่ยวข้องให้แสดงความรับผิดชอบ รัฐบาลอ้างช่วยเต็มที่แล้ว โดยเฉพาะการเร่งรัดหน่วยงานราชการช่วยใช้ยางในประเทศให้ มากขึ้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตร-ชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและ สหกรณ์ คุยฟุ้งมอบหมายให้ การ ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทำ บ้านที่กซื้อตกลงเอ็มโอยูกับ กรม ทางหลวง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฟังเหมือนกรมทางหลวงจะโอเค เอายางพาราไปซ่อมสร้างถนน ที่ไหนได้ เอ็มโอยูที่ทำกัน ดัน กลายเป็นจะเอาจะไปทำอุปกรณ์ เครื่องหมายจราจรบนถนนหลวง อย่าง กรวยยาง เสากันกระแทก หาให้เอามาทำถนนยางพารา แต่ประการใด..... ■ ส่วนที่คุย มาทุกปี ติดต่อกันมาหลายปี จะ ให้กรมทางหลวงนำยางพาราไป ทั้งทำถนนและซ่อมแซมถนนทั้ง ประเทศ ตามหน้อยเถอะ วันนี้

ถูกต้องตามระเบียบราชการ ได้ ลักก็ลิโลเมตรแล้ว ขออย่า หน่วย ราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่กฎระเบียบ ต่างๆ ให้สามารถเปิดประมูลได้ ถูกต้องแล้วยัง..... ■ อัยการกรณี จังหวัดตรัง ทำถนน 120 สาย มาเป็นตัวอย่างให้อายชายขี้น้ำา ประชาชี เพราะถนน 120 สาย มีถนนยางพาราเป็นระยะทาง รวมกัน 109 กม. เฉลี่ยแล้วถนน แต่ละสายมีไม่ถึง 1 กม. เขาต้อง ทำอย่างนี้ เพราะการจะนำยาง พารามาซ่อมสร้างถนนทั้งเส้น ยังทำไม่ได้ ด้วยกฎระเบียบที่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วย ราชการ ไม่เอื้อให้ทำได้ แต่ด้วย อบจ.ตรัง ห่วงใยชาวสวนยาง ขึ้นรอราชการ ชาติหน้ายังอาจ ไม่ได้ทำ เลยใช้วิธีทำถนนสั้นๆ หลายเส้นทาง อ้างเหตุผลเพื่อ การทดลองทางวิชาการ ถึงจะ ทำได้โดยไม่ผิดระเบียบราชการ ส่วนถนนยางพาราของจริงที่ ชาวสวนยางรอคอยมันยังไม่เกิด ขอความกรุณาโปรดเกล้าเล่นลื่น ออกอากาศกันซะที.

บุญใจ

สมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระบิดาแห่งฝนหลวง



เกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน กอปรกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เสด็จพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ทั้งนี้ เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยภาพและพระวิริยอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์ คิดค้น วิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมาย รวมทั้งโครงการพระราชดำริฝนหลวงนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอนเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยเป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปี

จัดวันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9

ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดยิ่งใหญ่ ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ ผู้แทนเหล่าทัพ นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครฝนหลวง เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริที่จะทรงคิดค้น วิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จน

นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 เพื่อเป็นถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในปีนี้จะกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” ภายใต้แนวคิด “ฝนหลวง 4.0 ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากผืนฟ้า นำไทยยั่งยืน” ประกอบไปด้วยนิทรรศการเล่าเรื่องโครงการพระราชดำริฝนหลวงจาก 5 พระ



รหัสข่าว: C-171123008013 (23 พ.ย. 60/06:03)

หน้า: 1/2

อัจฉริยภาพ ผ่านระบบ AR Application การจำลองการปฏิบัติการฝนหลวงผ่านเทคโนโลยี VR เห็นภาพเสมือนจริง 360 องศา กิจกรรมการระบายสีเครื่องบินด้วยระบบ AR Scanner นิทรรศการโครงการพระราชดำริต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานร่วมบูรณาการ นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายและภาพวาด การประกวดจัดนิทรรศการของนักศึกษา การสาธิตส่งเสริมอาชีพ อาทิ การทำสบู่ขี้ผึ้ง การทำเมนูจากปลาเนื้ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตลอดการจัดงาน.

กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพมอนิเตอร์

บอร์ดกยท.ส่งผลสอบ'อีอีซี'ถึงมือ'ฉัตรชัย'

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สอบถามไปยัง นายเลิควิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ถึงรายงานผลการตรวจสอบพฤติกรรม นายอีอีซี สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) รวมถึงการดำเนินงานของ กยท.ว่ามีความโปร่งใสหรือไม่ หลังจากคณะกรรมการ (บอร์ด) กยท. ได้ส่งรายงานดังกล่าวมายัง กระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งทาง นายเลิควิโรจน์ แจ้งว่าได้รับหนังสือในช่วงเย็นของวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา ขอเวลาให้อ่านและตรวจสอบรายงานดังกล่าวก่อนว่า ได้จัดทำรายละเอียดและตรวจสอบครบถ้วนตามข้อเรียกร้องของ เกษตรกรชาวสวนยางหรือไม่

“ผมคงต้องให้เวลาปลัดกระทรวงในการตรวจสอบข้อมูล ก่อนว่าครบถ้วนหรือไม่ ก่อนที่จะเสนอขึ้นมาให้ผม ทั้งนี้ผมคงไปสั่งการหรือหุบโต๊ะไม่ได้ เพราะตามระเบียบถือเป็นอำนาจของ ปลัดกระทรวง”

พ่อเมืองตรังลั่น จั๋งบ 100 ล้าน ช่วยเกษตรกรระดับรากหญ้า อีกทางแก้ปัญหา ราคาอย่างยวบ!

ปัญหาทางพาราตกต่ำ ยังสะท้อน บ่งบอกให้รับรู้กันว่า ที่ผ่านมานโยบายการแก้ปัญหาทางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั้งระบบยังประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศ จะมีความพยายามแก้ปัญหาก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางแก้ปัญหาจะเจอภาวะติดตัน ไม่เห็นปลายทางแห่งแสงสว่างของปลายอุโมงค์แต่อย่างใด

ภาพที่สะท้อนให้เห็นความจริงของการออกมาเคลื่อนไหวของบรรดาเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงเครือข่ายองค์กรชาวสวนยางพาราออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยเหลือ ผลักดันราคาขายพาราให้สูงขึ้น เพื่อสร้างหลักประกันให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง และอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน แต่จนบัดนี้ราคาพาราที่ยังอยู่ในหลัก ยากที่จะจุดดิ่งให้รอดพ้นห้วงเหวดดังกล่าวได้ ทุกๆ ปี เรามักจะเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้เป็นประจำ หากเปรียบเสมือนภัยก็เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซากซ้ำ จำเจ แก่แล้วแก่เล่า ชายผ้าเอาหน้ารอดเป็นครั้งๆ ไปเท่านั้น

จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของยางพารา ด้วยเหตุผลที่มียางพาราดันแรกของประเทศไทย และมีเกษตรกรประกอบอาชีพทำสวนยางพาราเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อเกิด



รายงาน

ภาวะเดือดร้อน เกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดตรังก็หนีไม่พ้นชะตากรรมนี้ไปด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดจึงพยายามนำนโยบายการสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นวาระจังหวัดในขณะนี้ แต่จะก้าวเดินไปสู่จุดหมายหรือไม่ั้น ยังเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไป



ศิริพัฒน์ พัฒกุล

วันก่อน นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ไซ้ข้อข้องใจ ด้วยการเปิดแสงสว่างปลายอุโมงค์ของการแก้ไขปัญหาพาราในพื้นที่จังหวัดตรังให้ฟังว่า จังหวัดมีความต้องการในอันที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จะไม่มีการถอยอย่างเด็ดขาด ด้วยการจัดสรรพัฒนาจังหวัดจำนวน 100 ล้านบาท จัดกิจกรรมนำเกษตรกรชาวสวนยางระดับผู้กรีดยางที่ไม่เคยเข้ากลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอ จังหวัด อาทิ การประชุมสหกรณ์กลุ่มวิสาหกิจ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับโอกาส ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจะดีสะท้อนปัญหาเสนอความคิดเห็นอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นเกษตรกรชาวสวนยางระดับรากหญ้าจริงๆ เรื่องนี้จังหวัดยังไม่เคยทำ และจะต้อง

ทำกันต่อไป

“ความต้องการของเกษตรกรกลุ่มนี้จะต้องได้รับการช่วยเหลือ แม้จะต้องมีการมอบปัจจัยการผลิตแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับยาง โดยมอบหมายให้ นายอำเภอไปคิดว่า จะคัดเลือกหาหลักเกณฑ์ ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุด มีสวนยางน้อย ยากจน มีหนี้สินที่สุจริตมาก อยากบอกว่า พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรัง จะต้องมีความคิดและจะต้องแก้ปัญหาพาราด้วยความแหลมคมให้ได้ ให้สมกับราคาที่จังหวัดตรังมียางต้นแรก ทำไมเราต้องรอพึ่งสงขลา พัทลุง และจังหวัดอื่น ทำไมจังหวัดเหล่านั้นไม่รอพึ่งตรัง ผมบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรังได้เลยว่า จังหวัดตรังต้องเป็นผู้นำ เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังต้องเป็นผู้นำ ถึงแม้จะมีการประท้วงก็ตาม จึงได้บอกว่า ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต้องรับรู้” นายศิริพัฒน์กล่าว

ขณะที่ นายประทีป สุขสนาม ประธานเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ ให้ความเห็นว่า แนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในนามของเครือข่ายเห็นด้วยที่อยากให้จังหวัดตรัง เป็นผู้นำเรื่องยางพารา เนื่องจากจังหวัดตรัง เป็นแหล่งปลูกยางพาราดันแรกของประเทศไทย ทางเครือข่ายพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเบื้องต้นจากการยื่นข้อเรียกร้องของทางเครือข่ายผ่านทางจังหวัดตรังนั้น โดยทางผู้ว่าราชการ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14501

หน้า: 20(บนซ้าย)

Col.Inch: 86.25

Ad Value: 133,687.50

PRValue (x3): 401,062.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: รายงาน: พ่อเมืองตรังสั่ง จัดงบ100ล้าน ช่วยเกษตรกรระดับรากหญ้าอีกทางแก้ปัญหาหาคา...

จังหวัดตรังได้ให้แนวคิดว่าจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในระดับรากหญ้า ที่ไม่มีเอกสารสิทธิและเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ ซึ่งทางเครือข่ายจึงเสนอให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดตรังทำงานอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะฝ่ายปกครองและ

ท้องถิ่นจะรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างแท้จริง ด้วยการคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางที่เดือดร้อนจริงๆ เข้าโครงการดังกล่าว

“ในส่วนของงานนโยบายงบประมาณของจังหวัดตรัง ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณศาสตร์จังหวัดงบกลุ่มจังหวัด ที่เกี่ยวข้องเรื่องยางพารา

ทราบว่าทางจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณลงมาให้ความช่วยเหลือประการสำคัญนโยบายระดับประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญเรียกร้องให้ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้เข้ามาดูแลปัญหา จะมอบหมายให้หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับ

ยางพารามาแก้ปัญหา คงจะแก้ยาก ด้วยเหตุผลบางครั้งติดขัดในหลายๆ เรื่อง จึงอยากให้รัฐมนตรี รวมถึงนายกรัฐมนตรี ลงมาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร” นายประเทพระบุ

การแก้ปัญหายางพาราให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรัง ที่พุ่งเป้าไปยังเกษตรกรชาวสวนยางระดับรากหญ้า แม้จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ในระดับหนึ่ง แต่โดยภาพรวมแล้ว การแก้ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ แม้ว่าขณะนี้ยังประสบปัญหา แต่หากในอนาคตก็จะต้องจับตามองกันต่อไป

จรัลศักดิ์ จาตุพรพิพัฒน์

